



แบบขออนุมัติจัดทำโครงการ

เพื่อขอรับจัดสรรเงินจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

๑. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับโครงการ

หน่วยงานที่ขอรับจัดสรร	สำนักงานขนส่งจังหวัดขอนแก่น
ชื่อแผนงาน/โครงการ	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขอรับใบอนุญาตขับรถ ของสำนักงานขนส่งจังหวัดขอนแก่น
จำนวนเงินที่ขอรับจัดสรร	๔๙๙,๑๗๙ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน)
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์กรมฯ	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาและส่งเสริมระบบการขนส่งทางถนนให้มีความปลอดภัยเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ กปถ.	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การบริหารแผนงานโครงการให้เกิดผลสัมฤทธิ์สูงเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
ความสอดคล้องกับกลยุทธ์ กปถ.	ข้อ ๒. การเสริมสร้างมาตรฐานด้านการขับขี่อย่างปลอดภัย
สถานภาพโครงการ	<input type="checkbox"/> โครงการเดิม <input checked="" type="checkbox"/> โครงการใหม่ <input type="checkbox"/> โครงการต่อเนื่อง (ต่อจากโครงการ.....)

๒. หลักการและเหตุผล และวัตถุประสงค์ของโครงการ

<p>หลักการและเหตุผล : (ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน และอื่น ๆ)</p> <p>ด้วยกรมการขนส่งทางบกมียุทธศาสตร์สำคัญ ในการพัฒนาและส่งเสริมระบบการขนส่งทางบก ให้มีความปลอดภัยเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งที่ผ่านมามีปัญหาอุบัติเหตุทางถนนเพิ่มมากขึ้น โดยมีสาเหตุหลักมาจากความประมาทและการขาดทักษะของผู้ขับขี่รถ การดำเนินการด้านอบรมและการวัดผลเพื่อคัดกรองผู้ใช้รถใช้ถนนให้มีคุณภาพ มีจิตสำนึกในการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย และไม่เป็นต้นเหตุที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุทางถนน จึงเป็นภารกิจหลักและภารกิจสำคัญของกรมการขนส่งทางบก ดังนั้น จึงจำเป็นต้องพัฒนาและปรับปรุงงานด้านการอบรมและทดสอบผู้ขับรถเพื่อยกระดับด้านคุณภาพการอบรมและทดสอบให้มีมาตรฐาน สามารถคัดกรองคนลงสู่ถนนได้อย่างมีประสิทธิภาพตามที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด</p> <p>ในการทดสอบภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ สำนักงานขนส่งจังหวัดขอนแก่น มีผู้เข้ารับการทดสอบทุกวันทำการ ประกอบกับห้องอบรม ห้องทดสอบใบอนุญาตขับรถ มีอายุการใช้งานมากกว่าสี่ปี มีสภาพทรุดโทรม สภาพเก้าอี้ที่นั่งคอยชำระ รวมถึงการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย และอุปกรณ์ทดสอบขับรถภายในสนามทดสอบมีจำนวนไม่เพียงพอ และมีสภาพไม่พร้อมใช้งาน ซึ่งหากไม่ทำการปรับปรุงจะมีผลกระทบต่อมาตรฐานการอบรมและทดสอบความรู้ความสามารถในการขับรถเพื่อยกระดับคุณภาพภายใต้แนวทางการยกระดับมาตรฐานผู้ขับรถ (Sure Driving Smart Driver) ได้</p> <p>ดังนั้น สำนักงานขนส่งจังหวัดขอนแก่น จึงเห็นควรปรับปรุงห้องอบรม ห้องทดสอบใบอนุญาตขับรถ เก้าอี้ที่นั่งคอย รวมถึงการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย และอุปกรณ์ทดสอบขับรถภายในสนามทดสอบ เพื่อยกระดับคุณภาพการ</p>

อบรมและทดสอบผู้ขับรถให้มีมาตรฐาน สามารถคัดกรองคนลงสู่ถนนได้อย่างมีประสิทธิภาพตามที่กรมการขนส่งทางบก กำหนด โดยได้จัดทำเป็นโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการอบรมและทดสอบผู้ขับรถเพื่อขอรับใบอนุญาตขับรถของสำนักงานขนส่งจังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

วัตถุประสงค์ : (ที่สามารถนำไปสู่ความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน และอื่น ๆ)

๑. เพื่อยกระดับด้านคุณภาพการอบรมและทดสอบให้มีมาตรฐาน สามารถคัดกรองคนลงสู่ถนนได้อย่างมีประสิทธิภาพตามที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด
๒. เพื่อให้ผู้ได้รับใบอนุญาตขับรถจดจำความรู้ในการขับขี่รถอย่างปลอดภัยจากการอบรมและทดสอบ และสามารถนำไปใช้การขับขี่รถได้จริงและเกิดความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน

๓. การนำไปสู่การป้องกันและลดอุบัติเหตุจากการใช้รถใช้ถนน

การนำไปสู่การป้องกันและลดอุบัติเหตุจากการใช้รถใช้ถนน :

การอบรมและทดสอบผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถ ที่มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม จะทำให้ผู้เข้ารับการอบรมและทดสอบมีสมาธิพร้อมที่จะได้รับความรู้ในการอบรมและทดสอบ สามารถพัฒนาความสามารถและให้ความรู้ในการใช้ยานพาหนะของผู้ขับขี่ ให้มีจิตสำนึกความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน มีจิตสำนึกที่ดีไม่ป็นต้นเหตุที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุบนถนน และมีมาตรฐานตามที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด

๔. ผลผลิต กิจกรรม/แผนการดำเนินงาน และแผนการใช้จ่ายเงิน และตัวชี้วัดพร้อมวิธีการประเมินผล

ผลผลิตโครงการและตัวชี้วัด		แนวทาง/แผนการดำเนินงาน/กิจกรรม/ขั้นตอน และวิธีการดำเนินงาน		ช่วงเวลาที่ดำเนินงาน	จำนวนเงินที่ใช้ดำเนินงาน (บาท)
รายละเอียด	น้ำหนัก (%)	รายละเอียด	น้ำหนัก (%)		
ผลผลิต : เพิ่มประสิทธิภาพการอบรมและทดสอบผู้ขับรถเพื่อขอรับใบอนุญาตขับรถ โดยการปรับปรุงห้องอบรมห้องทดสอบใบอนุญาตขับรถ แก้อัสนิ่งคอย รวมถึงการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย	๑๐๐	๑. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและลงนามสัญญาจ้าง	๑๐	เดือนที่ ๑	๔๙๙,๑๗๙.-
		๒. ผู้รับจ้างดำเนินงานตามสัญญา	๘๐	เดือนที่ ๒	
		๓. ตรวจรับงาน และเบิกจ่ายให้แก่ผู้รับจ้าง /สรุปผลการดำเนินการโครงการ	๕	เดือนที่ ๓	
		๔. ประเมินผลและสรุปปิดโครงการ	๕	เดือนที่ ๔	
		รวม	๑๐๐	๔ เดือน	
ตัวชี้วัดผลผลิต		วิธีการประเมินผล		แหล่งตรวจสอบ/อ้างอิง	
ด้านปริมาณ : สถานที่สำหรับการอบรม และทดสอบมีประสิทธิภาพรองรับผู้เข้ารับการทดสอบขับรถได้และสามารถใช้งานได้ตามมาตรฐาน		- ห้องอบรมและทดสอบใบอนุญาตขับรถสามารถจัดการอบรมและทดสอบได้ตามมาตรฐานที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด		- รายงานผลการตรวจรับการจัดซื้อจัดจ้างที่ได้สถานที่และอุปกรณ์ที่สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นไปตามมาตรฐานที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด	

<p>การอบรมและทดสอบตามที่ กรมการขนส่งทางบกกำหนด</p> <p>● ด้านคุณภาพ : ผู้ได้รับ ใบอนุญาตขับรถสามารถนำ ความรู้ที่ได้รับไปใช้ได้จริง ใน อนาคตอย่างถูกต้อง โดย ประเมินจากการติดตามการเกิด อุบัติเหตุของผู้ได้รับใบอนุญาต ขับรถไปแล้ว ไม่น้อยกว่า ๕๐๐ คน ในระยะเวลา ๑ เดือน</p>	<p>- มีระบบการติดตามการเกิดอุบัติเหตุของผู้ ได้รับใบอนุญาตขับรถไปแล้ว</p>	<p>- รายงานการติดตามการเกิดอุบัติเหตุ ของผู้ได้รับใบอนุญาตขับรถไปแล้ว</p>
---	---	---

๕. ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินโครงการ

กลุ่มเป้าหมาย	ประชาชนทั่วไป		
สถานที่ดำเนินโครงการ	สำนักงานขนส่งจังหวัดขอนแก่น		
ระยะเวลาดำเนินโครงการ	๔ เดือน		
ผู้รับผิดชอบโครงการ	สำนักงานขนส่งจังหวัดขอนแก่น		
การดำเนินโครงการ	<input type="checkbox"/> ดำเนินการเอง	<input checked="" type="checkbox"/> จ้างเหมา	<input type="checkbox"/> บูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่น

๖. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

<p>ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ :</p> <p>๑. ยกระดับด้านคุณภาพการอบรมและทดสอบให้มีมาตรฐาน สามารถคัดกรองคนลงสู่ถนนได้อย่างมีประสิทธิภาพตามที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด</p> <p>๒. ผู้ได้รับใบอนุญาตขับรถจดจำความรู้ในการขับขี่รถอย่างปลอดภัยจากการอบรมและทดสอบ และสามารถนำไปใช้การขับขี่รถได้จริงและเกิดความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน</p> <p>๓. ลดการเกิดอุบัติเหตุทางถนนจากผู้ขับขี่รถรายใหม่</p>

๗. ประมาณการรายจ่าย : (จำแนกตามผลผลิต)

รายจ่าย	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุรายละเอียดประกอบ	ราคากลาง/ ระเบียบพัสดุ
<p>ผลผลิต เพิ่มประสิทธิภาพการอบรมและทดสอบขับรถเพื่อขอรับใบอนุญาตขับรถ โดยการปรับปรุง ห้องทดสอบใบอนุญาต เก้าอี้นั่งคอย รวมถึงการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย</p>			
รายจ่าย	จำนวนเงิน	หมายเหตุรายละเอียดประกอบ	ราคากลาง/

	(บาท)		ระเบียบพัสดุ
๑. ฝ้าบาน	๙๒,๗๙๙.-	- ขนาด๒.๗๕ม. X ๒.๓๐ม. จำนวน ๓ ชุด ชุดละ ๔,๗๔๓.๗๕บาท เป็นเงิน ๑๔,๒๓๑.- บาท - ขนาด ๑.๘๕ม. X ๒.๓๐ ม. จำนวน ๙ ชุด ชุดละ ๓,๑๙๑ บาท เป็นเงิน ๒๘,๗๑๙.- บาท - ขนาด ๑.๐๐ม. X ๒.๓๐ ม. จำนวน ๓ ชุด ชุดละ ๑,๗๒๕ บาท เป็นเงิน ๕,๑๗๕ บาท - ขนาด ๑.๘๕ม.X๒.๓๐ม.จำนวน ๑๔ ชุด ชุดละ ๓,๑๙๑ บาท เป็นเงิน ๔๔,๖๗๔ บาท	ใบเสนอราคา
๒. แก้วอีแลคเซอร์แบบไม่มีตะแกรง	๑๓๑,๖๐๐	- แก้วอีแลคเซอร์จำนวน ๕๖ ตัวๆ ละ ๒,๓๕๐.- บาท เป็นเงิน ๑๓๑,๖๐๐.- บาท	ใบเสนอราคา
๓. โทรท์ศน์ แอล อี ดี ขนาด ๘๖ นิ้ว รุ่น ๘๖UM๗๕๐๐PTA และขนาด ๖๓ นิ้ว พร้อมเครื่องเสียง	๑๗๘,๓๘๐	- โทรท์ศน์ แอล อี ขนาด ๘๖ นิ้ว รุ่น ๘๖UM๗๕๐๐PTA เครื่อง ๆ ละ ๙๕,๐๐๐.-บาท - โทรท์ศน์ แอล อี ขนาด ๖๕ นิ้ว รุ่น ๖๕UM๗๓๐๐PTA ๑ เครื่อง ๆ ละ ๓๖,๐๐๐.-บาท - ขาอี้ดทีวี ๘๖ นิ้ว จำนวน ๒ อันๆ ละ ๒,๙๙๐.-บาท รวม ๕,๙๘๐.- บาท - เครื่องขยายและผสมเสียง ๑๒๐ วัตต์ A-๒๑๒๐D ยี่ห้อ TOA เครื่องละ ๗,๑๐๐.- บาท ๒ เครื่อง รวม ๑๔,๒๐๐.- บาท - ลำโพง ๓๐ วัตต์ ติดผนังพร้อมขาอี้ด BS-๑๐๓๐ TOA จำนวน ๘ อัน ๆ ละ ๒,๒๒๕.-บาท รวม ๑๗,๘๐๐.- บาท - ไมโครโฟนสาย พร้อมสาย รุ่น SV-๑๐๐ SHURE จำนวน ๒ อันๆ ละ ๙๕๐.- บาท เป็นเงิน ๑,๙๐๐.- บาท - สายลำโพง ๒x๑.๕ จำนวน ๘๐ เมตรๆ ละ ๒๐.-บาท เป็นเงิน ๑,๖๐๐.- บาท - สายสัญญาณเสียงคอมพิวเตอร์ ๒ เมตร ๆละ ๔๕๐.- บาท รวมเป็นเงิน ๙๐๐.-บาท ค่าแรงพร้อมอุปกรณ์ในการติดตั้ง ๒ เครื่องๆ ละ ๒,๕๐๐.- บาท รวม ๕,๐๐๐.- บาท	ใบเสนอราคา
๖. เครื่องปรับอากาศขนาด ๓๖,๐๐๐ btu	๙๖,๔๐๐	เครื่องปรับอากาศแบบแขวน (ระบบ Inverter) ๒ เครื่อง ๆ ละ ๔๘,๒๐๐.-บาท	ใบเสนอราคา
รวมจำนวนเงินที่ขอรับจัดสรร	๔๙๙,๑๗๙		



แบบขออนุมัติจัดทำโครงการ

เพื่อขอรับจัดสรรเงินจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน

ประจำปีงบประมาณ 2563

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับโครงการ

หน่วยงานที่ขอรับจัดสรร	สำนักงานขนส่งจังหวัดขอนแก่น
ชื่อแผนงาน/โครงการ	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการออกใบอนุญาตขับรถ ด้านการอบรมและทดสอบผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถ ของสำนักงานขนส่งจังหวัดขอนแก่น สาขาอำเภอบ้านไผ่
จำนวนเงินที่ขอรับจัดสรร	499,450 บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันสี่ร้อยห้าสิบบาทถ้วน)
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์กรมฯ	ยุทธศาสตร์ ที่ 2 พัฒนาและส่งเสริมระบบการขนส่งทางบกให้มีความปลอดภัยเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ กปถ.	ยุทธศาสตร์ ที่ 1 การบริหารแผนโครงการเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนให้เกิดผลสัมฤทธิ์สูง
ความสอดคล้องกับกลยุทธ์ กปถ.	กลยุทธ์ที่ 2 การเสริมสร้างมาตรฐานด้านการขับขี่อย่างปลอดภัย
สถานภาพโครงการ	<input type="checkbox"/> โครงการเดิม <input checked="" type="checkbox"/> โครงการใหม่ <input type="checkbox"/> โครงการต่อเนื่อง (ต่อจากโครงการ.....)

2. หลักการและเหตุผล และวัตถุประสงค์ของโครงการ

หลักการและเหตุผล : (ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน และอื่น ๆ)

ปัญหาอุบัติเหตุที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนน นับว่าเป็นปัญหาที่สร้างความสูญเสียทางเศรษฐกิจและประเทศชาติ รวมถึงทำให้สูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเป็นจำนวนมาก ซึ่งสาเหตุหลักมาจากการผู้ขับขี่ที่ขาดจิตสำนึก และความรู้ความเข้าใจในการใช้รถใช้ถนนที่ถูกต้องและปลอดภัย จังหวัดขอนแก่น เป็นอีกจังหวัดหนึ่งที่มีประชากร มีผู้ใช้รถใช้ถนน และมีสถิติการเกิดอุบัติเหตุซึ่งนับวันจะสูงขึ้นเรื่อย ๆ โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลและช่วงที่มีวันหยุดยาวต่อเนื่อง ซึ่งจะมีผู้ใช้รถใช้ถนนเป็นจำนวนมาก

สำนักงานขนส่งจังหวัดขอนแก่น สาขาอำเภอบ้านไผ่ เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจในการควบคุมกำกับดูแลผู้ใช้รถใช้ถนนให้มีความปลอดภัยนอกจากกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนซึ่งเป็นภารกิจหลัก ยังมีภารกิจงานบริการด้านใบอนุญาตขับรถ ทะเบียนและภาษีรถ โดยเฉพาะงานบริการด้านใบอนุญาตขับรถในแต่ละวันจะมีผู้มาใช้บริการเป็นจำนวนมาก และนับวันจะมีปริมาณเพิ่มขึ้น การดำเนินงานด้านใบอนุญาตขับรถมีการกำหนดขั้นตอนและระยะเวลาที่ชัดเจน การที่มีประชาชนมาขอใช้บริการจำนวนมากอาจทำให้ไม่ได้รับความสะดวกรวดเร็ว ทำให้ประชาชนที่เข้ามาทดสอบไม่ได้รับความสะดวก หากไม่ทำการปรับปรุงอาจมีผลกระทบต่อมาตรฐานการทดสอบความรู้ความสามารถในการขับรถ เพื่อยกระดับคุณภาพภายใต้แนวทางการยกระดับมาตรฐานผู้ขับรถ (Sure Driving Smart Driver) ในอนาคตผู้ขับรถจะต้องมีความสามารถเท่าเทียมกัน ซึ่งจะสามารถช่วยในความปลอดภัยในการขับขี่รถบนถนนจากอุบัติเหตุต่าง ๆ

สำนักงานขนส่งจังหวัดขอนแก่น จึงเห็นควรจัดทำโครงการ “โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการออกใบอนุญาตขับรถ ด้านการอบรมและทดสอบผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถ” ของสำนักงานขนส่งจังหวัดขอนแก่น สาขาอำเภอบ้านไผ่” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563”

วัตถุประสงค์ : (ที่สามารถนำไปสู่ความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน และอื่น ๆ)

1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทดสอบความรู้ความสามารถในการขับรถ ของผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถ อันจะนำไปสู่การป้องกันและลดอุบัติเหตุได้อีกทางหนึ่ง
2. เพื่อส่งเสริมมาตรการความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนในด้านการอบรมภาคทฤษฎีและการสอบภาคปฏิบัติ

3. การนำไปสู่การป้องกันและลดอุบัติเหตุจากการใช้รถใช้ถนน

การนำไปสู่การป้องกันและลดอุบัติเหตุจากการใช้รถใช้ถนน :

การปรับปรุง เปลี่ยนเก้าอี้พักคอย, ม่านปรับแสง, เครื่องปรับอากาศโทรทัศน์สี ห้องพักคอย ห้องอบรม และห้องทดสอบสมรรถภาพร่างกาย เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานและความเหมาะสมของสถานที่ทดสอบ ซึ่งเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของการทดสอบความรู้ความสามารถในการขับรถของผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถ ให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัยเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานของกรมการขนส่งทางบกทั้งด้านการออกใบอนุญาตขับรถ อันจะนำไปสู่การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน

4. ผลผลิต กิจกรรม/แผนการดำเนินงาน และแผนการใช้จ่ายเงิน และตัวชี้วัดพร้อมวิธีการประเมินผล

ผลผลิตโครงการและตัวชี้วัด		แนวทาง/แผนการดำเนินงาน/กิจกรรม/ ขั้นตอนและวิธีการดำเนินงาน		ช่วงเวลา ดำเนินงาน	จำนวนเงินที่ใช้ ดำเนินงาน (บาท)
รายละเอียด	น้ำหนัก (%)	รายละเอียด	น้ำหนัก (%)		
ผลผลิต เพิ่มประสิทธิภาพการอบรม ในการขอต่ออายุใบอนุญาต ขับรถ โดยการปรับปรุง ห้องพักคอย ห้องอบรม ห้อง ทดสอบภาคทฤษฎี ห้อง ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย	100	1. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและลง นามสัญญาจ้าง	10	เดือนที่ 1	499,450.-
		2. ผู้รับจ้างดำเนินงานตามสัญญา	80	เดือนที่ 2	
		3. ตรวจรับงาน และเบิกจ่ายให้แก่ผู้รับ จ้าง /สรุปผลการดำเนินการ โครงการ	5	เดือนที่ 3	
		4. ประเมินผลและสรุปปิดโครงการ	5	เดือนที่ 4	
รวม			100	4 เดือน	499,450.-
ตัวชี้วัดผลผลิต		วิธีการประเมินผล		แหล่งตรวจสอบ/อ้างอิง	
ด้านปริมาณ : สถานที่สำหรับการอบรมและ ทดสอบข้อเขียน และห้องทดสอบ สมรรถภาพร่างกาย มี ประสิทธิภาพรองรับผู้เข้ารับการ อบรม และทดสอบสมรรถภาพ		1. ประเมินผลจากแบบทดสอบความรู้ให้มี จิตสำนึกในการใช้รถใช้ถนน ในการอบรม ขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถ 2. สรุปรายงานผลการดำเนินโครงการฯ		1. แบบทดสอบจำนวนร้อยละ 80 ของผู้เข้ารับการอบรม 2. รายงานผลการดำเนินการ หรือภาพถ่ายการดำเนินการ	

<p>ร่างกายได้ และสามารถใช้งานได้ตามมาตรฐานที่กรมการขนส่งกำหนด</p> <p>ด้านคุณภาพ :</p> <p>ผู้ได้รับใบอนุญาตขับรถสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ได้จริงในอนาคต อย่างถูกต้อง โดยประเมินจากการติดตามการเกิดอุบัติเหตุของผู้ได้รับใบอนุญาตขับรถไปแล้ว ไม่น้อยกว่า 200 คน ในระยะเวลา 1 เดือน</p>			
รวม	100		4 เดือน 499,450.-

5. ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินโครงการ

กลุ่มเป้าหมาย	ประชาชนผู้เข้ารับบริการ		
สถานที่ดำเนินโครงการ	สำนักงานขนส่งจังหวัดขอนแก่น สาขาอำเภอบ้านไผ่		
ระยะเวลาดำเนินโครงการ	4 เดือน		
ผู้รับผิดชอบโครงการ	สำนักงานขนส่งจังหวัดขอนแก่น สาขาอำเภอบ้านไผ่		
การดำเนินโครงการ	<input type="checkbox"/> ดำเนินการเอง	<input checked="" type="checkbox"/> จ้างเหมา	<input type="checkbox"/> บูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่น

6. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

<p>ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. เพิ่มประสิทธิภาพและมาตรฐานในการทดสอบความรู้ความสามารถในการขับขี่ของผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถ 2. ทำให้ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถสามารถขับขี่รถด้วยความถูกต้องและปลอดภัยมากขึ้น 3. ห้องอบรมมีมาตรฐานทำให้ผู้ขอรับใบอนุญาตมีคุณภาพในการขับขี่เพิ่มขึ้น 	:
---	---

7. ประมาณการรายจ่าย : (จำแนกตามผลผลิต)

รายจ่าย	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุรายละเอียดประกอบ	ราคากลาง/ระเบียบพัสดุ
<p>ผลผลิต</p> <p>เพิ่มประสิทธิภาพการอบรม ในการขอต่อใบอนุญาตขับรถ โดยการปรับปรุง ห้องพักคอย ห้องอบรม</p>			

ห้องทดสอบภาคทฤษฎี ห้องทดสอบสมรรถภาพร่างกาย 1. ผ้า màn	133,650.-บาท	* ขนาด 4.00ม.×2.40ม. จำนวน 10 ชุดๆ ละ 7,200.- บาท เป็นเงิน 72,000.- บาท * ขนาด 4.00ม.×2.20 ม.จำนวน 3 ชุดๆละ 6,600- บาท เป็นเงิน 19,800.- บาท * ขนาด 2.00ม.×2.20 ม.จำนวน 10 ชุด ๆ ละ 3,300 บาท เป็นเงิน 33,000 บาท * ขนาด 5.00ม.×2.20ม.จำนวน 1 ชุดๆ ละ 8,250.บาท เป็นเงิน 8,250 บาท * ขนาด 1.00ม.0.80ม. จำนวน 1 ชุด ๆ ละ 600 บาท เป็นเงิน 600 บาท	ใบเสนอราคา
2. เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน 3. เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน 4. โตะ ขนาด 45×180 ซม. 5. แก้วอ้อบรมแบบหนา 6. แก้วอ้อพักคอยแบบ 3 ที่นั่ง 7. โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) Smart TV 8. ตู้เหล็ก 4 ลีนชัก 9. ตู้เหล็ก 2 บาน	57,200.-บาท 64,800.- บาท 16,000.บาท 22,500.-บาท 127.400.-บาท 36,400.-บาท 14,000 27,500	*ขนาด 18,,000 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง เครื่องละ 28,600.- บาท *ขนาด 24,000 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง เครื่องละ 32,400.- บาท จำนวน 10 ตัวๆละ 1,600 บาท เป็นเงิน 16,000 บาท จำนวน 30 ตัวๆละ 750 บาท เป็นเงิน 22,500 บาท จำนวน 26 ตัวๆละ 4,900 บาท เป็นเงิน 127,400 บาท (LED TV) Smart TV ขนาด 55 นิ้ว ระดับความละเอียดจอภาพ 3840-2160 พิกเซล จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 18,200.- บาท เป็นเงิน 36,400 บาท จำนวน 2 ตู้ๆ ละ 7,000 บาท เป็นเงิน 14,000.-บาท จำนวน 5 ตู้ๆ ละ 5,500 บาท เป็นเงิน 27,500.-บาท	ราคามาตรฐาน ครุภัณฑ์ ๓ค.62 ราคามาตรฐาน ครุภัณฑ์ มค.61 ใบเสนอราคา ราคามาตรฐาน ครุภัณฑ์ ๓.ค 62
รวม	499,450 บาท		
รวมจำนวนเงินที่ขอรับจัดสรร	499,450 บาท		

หมายเหตุ ค่าใช้จ่ายตามรายการข้างต้น สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ



แบบขออนุมัติจัดทำโครงการ

เพื่อขอรับจัดสรรเงินจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

๑. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับโครงการ

หน่วยงานที่ขอรับจัดสรร	สำนักงานขนส่งจังหวัดขอนแก่น
ชื่อแผนงาน/โครงการ	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินการด้านใบอนุญาตขับรถ ด้านการอบรมและทดสอบผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถ ของสำนักงานขนส่งจังหวัดขอนแก่น สาขาอำเภอชุมแพ
จำนวนเงินที่ขอรับจัดสรร	๑,๒๓๐,๒๘๐ บาท (หนึ่งล้านสองแสนสามหมื่นสองร้อยแปดสิบบาทถ้วน)
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์กรมฯ	ยุทธศาสตร์ ที่ ๒ พัฒนาและส่งเสริมระบบการขนส่งทางบกให้มีความปลอดภัยเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ กปถ.	ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ การบริหารแผนโครงการเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนให้เกิดผลสัมฤทธิ์สูง
ความสอดคล้องกับกลยุทธ์ กปถ.	กลยุทธ์ที่ ๒ การเสริมสร้างมาตรฐานด้านการขับขี่อย่างปลอดภัย
สถานภาพโครงการ	<input type="checkbox"/> โครงการเดิม <input checked="" type="checkbox"/> โครงการใหม่ <input type="checkbox"/> โครงการต่อเนื่อง (ต่อจากโครงการ.....)

๒. หลักการและเหตุผล และวัตถุประสงค์ของโครงการ

<p>หลักการและเหตุผล : (ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน และอื่น ๆ)</p> <p>ปัญหาอุบัติเหตุที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนน นับว่าเป็นปัญหาที่สร้างความสูญเสียทางเศรษฐกิจและประเทศชาติ รวมถึงทำให้สูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเป็นจำนวนมาก ซึ่งสาเหตุหลักมาจากการผู้ขับขี่ที่ขาดจิตสำนึกและความรู้ความเข้าใจในการใช้รถใช้ถนนที่ถูกต้องและปลอดภัย จังหวัดขอนแก่น เป็นอีกจังหวัดหนึ่งที่มีประชากร มีผู้ใช้รถใช้ถนน และมีสถิติการเกิดอุบัติเหตุซึ่งนับวันจะสูงขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลและช่วงที่มีวันหยุดยาวต่อเนื่อง ซึ่งจะมีผู้ใช้รถใช้ถนนเป็นจำนวนมาก</p> <p>สำนักงานขนส่งจังหวัดขอนแก่น สาขาอำเภอชุมแพ เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจในการควบคุมกำกับดูแลผู้ใช้รถใช้ถนนให้มีความปลอดภัยนอกจากกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนซึ่งเป็นภารกิจหลัก ยังมีภารกิจงานบริการด้านใบอนุญาตขับรถ ทะเบียนรถ โดยเฉพาะงานบริการด้านใบอนุญาตขับรถในแต่ละวันจะมีผู้มาใช้บริการเป็นจำนวนมาก และนับวันจะมีปริมาณเพิ่มขึ้น การดำเนินงานด้านใบอนุญาตขับรถมีการกำหนดขั้นตอนและระยะเวลาที่ชัดเจน การที่มีประชาชนมาขอใช้บริการจำนวนมากอาจทำให้ไม่ได้รับความสะดวกรวดเร็ว ทำให้ประชาชนที่เข้ามาทดสอบไม่ได้รับความสะดวก หากไม่ทำการปรับปรุงอาจมีผลกระทบต่อมาตรฐานการทดสอบความรู้ความสามารถในการขับรถ เพื่อยกระดับคุณภาพภายใต้แนวทางการยกระดับมาตรฐานผู้ขับรถ (Sure Driving Smart Driver) ในอนาคตผู้ขับรถจะต้องมีความสามารถเท่าเทียมกัน ซึ่งสามารถช่วยในความปลอดภัยในการขับขี่รถบนถนนจากอุบัติเหตุต่างๆ</p> <p>สำนักงานขนส่งจังหวัดขอนแก่น จึงเห็นควรจัดทำโครงการ“โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการออกใบอนุญาตขับรถ ด้านการอบรมและทดสอบผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถ”ของสำนักงานขนส่งจังหวัดขอนแก่น สาขาอำเภอชุมแพ”ประจำปี</p>
--

งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓”

วัตถุประสงค์ : (ที่สามารถนำไปสู่ความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน และอื่น ๆ)

๑. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทดสอบความรู้ความสามารถในการขับรถ ของผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถ อันจะนำไปสู่การป้องกันและลดอุบัติเหตุได้อีกทางหนึ่ง
๒. เพื่อส่งเสริมมาตรการความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนในด้านการอบรมภาคทฤษฎีและการสอบภาคปฏิบัติ

๓. การนำไปสู่การป้องกันและลดอุบัติเหตุจากการใช้รถใช้ถนน

การนำไปสู่การป้องกันและลดอุบัติเหตุจากการใช้รถใช้ถนน :

การปรับปรุง เปลี่ยนเก้าอี้ผู้พักคอย ม่านปรับแสง เครื่องปรับอากาศ โทรทัศน์สี ห้องพักคอย ห้องอบรม และห้องทดสอบสมรรถภาพร่างกาย เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานและความเหมาะสมของสถานที่ทดสอบ ซึ่งเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของการทดสอบความรู้ความสามารถในการขับขีรถของผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถ ให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัยเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานของกรมการขนส่งทางบกทั้งด้านการออกใบอนุญาตขับรถ อันจะนำไปสู่การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน

๔. ผลผลิต กิจกรรม/แผนการดำเนินงาน และแผนการใช้จ่ายเงิน และตัวชี้วัดพร้อมวิธีการประเมินผล

ผลผลิตโครงการและตัวชี้วัด		แนวทาง/แผนการดำเนินงาน/กิจกรรม/ ขั้นตอนและวิธีการดำเนินงาน		ช่วงเวลา ดำเนินงาน	จำนวนเงินที่ใช้ ดำเนินงาน (บาท)
รายละเอียด	น้ำหนัก (%)	รายละเอียด	น้ำหนัก (%)		
ผลผลิตที่ ๑ เพิ่มประสิทธิภาพการอบรม ในการขอต่ออายุใบอนุญาต ขับรถ โดยการปรับปรุง ห้องพักคอย ห้องอบรม และห้องทดสอบสมรรถภาพ ร่างกาย	๑๐๐	๑. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและลง นามสัญญาจ้าง	๑๐	เดือนที่ ๑	๑,๒๓๐,๒๘๐.-
		๒. ผู้รับจ้างดำเนินงานตามสัญญา (ดำเนินการปรับปรุงห้องพักคอย ห้องอบรม และห้องทดสอบ สมรรถภาพ)	๘๐	เดือนที่ ๒	
		๓. ตรวจสอบงาน และเบิกจ่ายให้แก่ ผู้รับจ้าง /สรุปผลการดำเนินการ โครงการ	๕ ๕	เดือนที่ ๓ เดือนที่ ๑	
		๔. ประเมินผลและสรุปปิดโครงการ			
		รวม	๑๐๐	๔ เดือน	
ตัวชี้วัดผลผลิต		วิธีการประเมินผล		แหล่งตรวจสอบ/อ้างอิง	
ด้านปริมาณ : ห้องพักคอยห้องอบรมและทดสอบ ข้อเขียนและห้องทดสอบสมรรถภาพ ร่างกาย มีประสิทธิภาพรองรับผู้เข้ารับ การอบรมและทดสอบสมรรถภาพ ร่างกายได้ และสามารถใช้งานได้ตาม		๑. ประเมินผลจากแบบทดสอบความรู้ให้มี จิตสำนึกในการใช้รถใช้ถนน ในการอบรมขอต่อ อายุใบอนุญาตขับรถ ๒. สรุปรายงานผลการดำเนินโครงการฯ		๑. แบบทดสอบจำนวนร้อยละ ๘๐ ของผู้เข้ารับการอบรม ๒. รายงานผลการดำเนินการ หรือภาพถ่ายการดำเนินการ	

มาตรฐานที่กรมการขนส่งกำหนด			
ด้านคุณภาพ :			
ผู้ที่ผ่านการทดสอบการอบรมและทดสอบสมรรถภาพร่างกายมีความสามารถขับรถได้ตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนดสำหรับผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถ			
รวม	๑๐๐		๔ เดือน ๑,๒๓๐,๒๘๐.-

๕. ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินโครงการ

กลุ่มเป้าหมาย	ประชาชนผู้เข้ารับบริการ		
สถานที่ดำเนินโครงการ	สำนักงานขนส่งจังหวัดขอนแก่น สาขาอำเภอชุมแพ		
ระยะเวลาดำเนินโครงการ	๔เดือน		
ผู้รับผิดชอบโครงการ	สำนักงานขนส่งจังหวัดขอนแก่น		
การดำเนินโครงการ	<input type="checkbox"/> ดำเนินการเอง	<input checked="" type="checkbox"/> จ้างเหมา	<input type="checkbox"/> บูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่น

๖. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

<p>ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ :</p> <ol style="list-style-type: none"> เพิ่มประสิทธิภาพและมาตรฐานในการทดสอบความรู้ความสามารถในการขับขี่ของผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถ ทำให้ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถสามารถขับขี่รถด้วยความถูกต้องและปลอดภัยมากขึ้น ห้องอบรมมีมาตรฐานทำให้ผู้ขอรับใบอนุญาตมีคุณภาพในการขับขี่เพิ่มขึ้น

๗. ประมาณการรายจ่าย : (จำแนกตามผลผลิต)

รายจ่าย	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุรายละเอียดประกอบ	ราคากลาง/ระเบียบพัสดุ
ผลผลิตที่ ๑: เพิ่มประสิทธิภาพการอบรมในการขอต่อใบอนุญาตขับรถโดยการปรับปรุงห้องพักคอย ห้องอบรม ห้องทดสอบภาคทฤษฎี ห้องทดสอบสมรรถภาพร่างกาย			
๑. ผ้า màn	๔๘,๓๘๐.-บาท	* ขนาด ๕๘ ตรล. ตรล.ละ ๘๒๐.- บาท เป็นเงิน ๔๘,๓๘๐.-บาท	ใบเสนอราคา ๑
๒.งานตัดฟิล์มกระจก	๙,๐๐๐.-บาท	*ห้องอบรม ๑ ประตูเข้าจำนวน ๒ บานๆ ละ	

<p>๓.งานป้ายติดหน้าห้องอบรมและทดสอบ</p> <p>๔.งานปิดผนังกันห้องทับกระจกเดิม+งานปูพื้นลามิเนตที่พื้นกระเบื้องเดิมและงานติดฝ้าเพดานฉาบเรียบห้องอบรมและห้องทดสอบ</p>	<p>๗,๒๐๐.-บาท</p> <p>๒๓๐,๖๐๐.-บาท</p>	<p>๙๐๐.- บาท เป็นเงิน ๑,๘๐๐.-บาท</p> <p>*ห้องอบรม ๒ ติดกระจกจำนวน ๖ ช่องๆละ ๑,๒๐๐.-บาท เป็นเงิน ๗,๒๐๐.-บาท</p> <p>*ป้ายหน้าห้องอบรม ๑ ขนาด ๑๘๕x๘๙ ซม. จำนวน ๑ ป้ายๆละ ๒,๔๐๐.-บาท เป็นเงิน ๒,๔๐๐.-บาท</p> <p>*ป้ายหน้าห้องอบรม ๒ ขนาด ๑๐๐x๙๐ ซม. จำนวน ๑ ป้ายๆละ ๑,๒๐๐.-บาท เป็นเงิน ๑,๒๐๐.-บาท</p> <p>*ป้ายหน้าห้องทดสอบข้อเขียน E-Xam ขนาด ๑๐๐x๙๐ ซม. จำนวน ๑ ป้ายๆละ ๑,๒๐๐.-บาท เป็นเงิน ๑,๒๐๐.-บาท</p> <p>*ป้ายห้องทดสอบสมรรถภาพและการมองเห็นสี ขนาด ๒๐๐x๙๐ ซม.จำนวน ๑ ป้ายๆละ ๒,๔๐๐.-บาท เป็นเงิน ๒,๔๐๐.-บาท</p> <p>*งานติดฝ้าเพดานฉาบเรียบห้องอบรมและทดสอบ จำนวน ๑๖๑ ตรม.ๆละ ๒๖๐.-บาท เป็นเงิน ๔๑,๘๖๐.- บาท</p> <p>*ปิดยิบซั่มที่ผนังกระจกเดิม จำนวน ๗๗ ตรม.ๆละ ๒๕๐.-บาท เป็นเงิน ๑๙,๒๕๐.-บาท</p> <p>*กั้นห้องผนังเบา จำนวน ๑๘ ตรม.ๆละ ๕๐๐.-บาท เป็นเงิน ๙,๐๐๐.-บาท</p> <p>*ทาสีฝ้าเพดานและผนัง จำนวน ๓๗๔ ตรม.ๆละ ๙๕.-บาท เป็นเงิน ๓๕,๙๐๐.-บาท</p> <p>*ปูพื้นลามิเนต จำนวน ๑๖๑ ตรม.ๆละ ๕๕๐.-บาท เป็นเงิน ๘๘,๕๕๐.-บาท</p> <p>*เดินสายและติดตั้งหลอดไฟ LED จำนวน ๓๕ จุดๆละ ๗๑๔.-บาท เป็นเงิน ๒๔,๙๙๐.-บาท</p> <p>*งานร้อยฝ้าเก่าและสายไฟฟ้าเดิม รวมค่าแรง จำนวน ๑๖๑ ตรม.เป็นเงิน ๑๑,๐๕๐.-บาท</p>	<p>ใบเสนอราคา</p> <p>๒</p>
<p>๒. เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน</p> <p>๓. เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน</p>	<p>๕๗,๒๐๐.-บาท</p> <p>๖๔,๘๐๐.- บาท</p>	<p>*ขนาด ๑๘,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๒ เครื่อง เครื่องละ ๒๘,๖๐๐.- บาท เป็นเงิน ๕๗,๒๐๐.-บาท</p> <p>*ขนาด ๒๔,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๒ เครื่อง เครื่องละ ๓๒,๔๐๐.- บาท เป็นเงิน ๖๔,๘๐๐.-บาท</p>	<p>ราคามาตรฐาน</p> <p>ครุภัณฑ์ จ.ค.๖๒</p> <p>ราคามาตรฐาน</p> <p>ครุภัณฑ์ จ.ค.๖๒</p>

๔. โต๊ะ ขนาด ๔๕x๑๘๐ ซม.	๓๒,๐๐๐.บาท	*จำนวน ๒๐ ตัว ๆ ละ ๑,๖๐๐.- บาท เป็นเงิน ๓๒,๐๐๐ บาท	ใบเสนอราคา ใบเสนอราคา
๕. เก้าอี้ ออบรมแบบหนา	๔๕,๐๐๐.-บาท	*จำนวน ๖๐ ตัว ๆ ละ ๗๕๐.-บาท เป็นเงิน ๔๕,๐๐๐.- บาท	
รวมผลผลิตที่ ๑	๔๙๔,๑๘๐.-บาท ๗๓๖,๑๐๐.- บาท		กอส. ที่ คค.
ผลผลิตที่ ๒ : ปรับปรุงอาคารที่พักผู้โดยสารขั้บรถของสำนักงานขนส่งจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมจัดซื้อครุภัณฑ์		<ul style="list-style-type: none"> - ปรับปรุงตัวอาคารที่พักผู้โดยสารขั้บรถ (ขนาด ๔x๑๒ม.) จำนวน ๑ รายการ รวม ๕๕๐,๘๐๐ บาท - เก้าอี้ แถวนั่งคอย ๓ ที่นั่ง ชุดละ ๔,๙๐๐.- บาท จำนวน ๑๕ ชุด รวม ๗๓,๕๐๐.- บาท - โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ทำงาน จำนวน ๓ ชุด ๆ ละ ๖,๕๐๐ รวม ๑๙,๕๐๐.- บาท - LED สมาร์ททีวี ๕๕ นิ้ว ความละเอียดจอภาพ ๓๘๔๐x๒๑๖๐ พิกเซล จำนวน ๑ เครื่อง รวม ๒๗,๕๐๐ บาท ขาแขวนและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง - เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน ขนาด ๒๔,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๒ เครื่องๆ ละ ๓๒,๔๐๐.- บาท เป็นเงิน ๖๔,๘๐๐.- บาท 	๐๔๐๔.๔/ ๘๕๑ ลว.๙ ส.ค.๖๑ *ใบเสนอราคา *ใบเสนอราคา *มาตรฐานครุภัณฑ์ ปี ๖๑ *มาตรฐานครุภัณฑ์ ปี ๖๑
รวมผลผลิตที่ ๒	๗๓๖,๑๐๐.- บาท		
รวมจำนวนเงินที่ขอรับจัดสรร	๑,๒๓๐,๒๘๐.- บาท		

หมายเหตุ ค่าใช้จ่ายตามรายการข้างต้น สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ



แบบขออนุมัติจัดทำโครงการ

เพื่อขอรับจัดสรรเงินจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

๑. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับโครงการ

หน่วยงานที่ขอรับจัดสรร	สำนักงานขนส่งจังหวัดขอนแก่น สาขาอำเภอน้ำพอง
ชื่อแผนงาน/โครงการ	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินการด้านใบอนุญาตขับรถ ของสำนักงานขนส่งจังหวัดขอนแก่น สาขาอำเภอเมือง
จำนวนเงินที่ขอรับจัดสรร	๙๘,๐๐๐.- บาท
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์กรมฯ	ยุทธศาสตร์ ที่ ๒ พัฒนาและส่งเสริมระบบการขนส่งทางบกให้มีความปลอดภัยเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ กปถ.	ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ การส่งเสริมงานแผนงานโครงการเพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนให้เกิดผลสัมฤทธิ์สูง
ความสอดคล้องกับกลยุทธ์ กปถ.	กลยุทธ์ที่ ๒ การเสริมสร้างมาตรฐานด้านการขับขี่อย่างปลอดภัย
สถานภาพโครงการ	<input type="checkbox"/> โครงการเดิม <input checked="" type="checkbox"/> โครงการใหม่ <input type="checkbox"/> โครงการต่อเนื่อง (ต่อจากโครงการ.....)

๒. หลักการและเหตุผล และวัตถุประสงค์ของโครงการ

หลักการและเหตุผล : (ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน และอื่น ๆ)

ปัญหาอุบัติเหตุที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนน นับว่าเป็นปัญหาที่สร้างความสูญเสียทางเศรษฐกิจและประเทศชาติ รวมถึงทำให้สูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเป็นจำนวนมาก ซึ่งสาเหตุหลักมาจากการที่ผู้ขับขี่รถขาดจิตสำนึกและความรู้ความเข้าใจในการใช้รถใช้ถนนที่ถูกต้องและปลอดภัย จังหวัดขอนแก่น เป็นอีกจังหวัดหนึ่งที่มีประชากร มีผู้ใช้รถใช้ถนน และมีสถิติการเกิดอุบัติเหตุซึ่งนับวันจะสูงขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลและช่วงที่มีวันหยุดยาวต่อเนื่อง ซึ่งจะมีผู้ใช้รถใช้ถนนเป็นจำนวนมาก

สำนักงานขนส่งจังหวัดขอนแก่น สาขาอำเภอเมือง เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจในการควบคุมกำกับดูแลผู้ใช้รถใช้ถนนให้มีความปลอดภัยนอกจากกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนซึ่งเป็นภารกิจหลัก ยังมีภารกิจงานบริการด้านใบอนุญาตขับรถ ทะเบียนรถ โดยเฉพาะงานบริการด้านใบอนุญาตขับรถในแต่ละวันจะมีผู้มาใช้บริการเป็นจำนวนมาก และนับวันจะมีปริมาณเพิ่มขึ้น การดำเนินงานด้านใบอนุญาตขับรถมีการกำหนดขั้นตอนและระยะเวลาที่ชัดเจน การที่มีประชาชนมาขอใช้บริการจำนวนมากอาจทำให้ไม่ได้รับความสะดวกรวดเร็ว ทำให้ประชาชนที่เข้ามาทดสอบไม่ได้รับความสะดวก หากไม่ทำการปรับปรุงอาจจะมีผลกระทบต่อมาตรฐานการทดสอบความรู้ ความสามารถในการขับรถ สำนักงานขนส่งจังหวัดขอนแก่น สาขาอำเภอเมือง จึงเห็นควรจัดทำโครงการ “เพิ่มประสิทธิภาพเพื่อความปลอดภัยในการดำเนินงานด้านใบอนุญาตขับรถ ของสำนักงานขนส่งจังหวัดขอนแก่น สาขาอำเภอเมือง” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓”

วัตถุประสงค์ : (ที่สามารถนำไปสู่ความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน และอื่น ๆ)

1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทดสอบความรู้ความสามารถในการขับรถ ของผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถ อันจะนำไปสู่การป้องกันและลดอุบัติเหตุได้อีกทางหนึ่ง
2. เพื่อส่งเสริมมาตรการความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนในด้านการอบรมภาคทฤษฎีและการสอบภาคปฏิบัติ

๓. การนำไปสู่การป้องกันและลดอุบัติเหตุจากการใช้รถใช้ถนน

การนำไปสู่การป้องกันและลดอุบัติเหตุจากการใช้รถใช้ถนน :
 การปรับปรุง ห้องอบรมโดยเพิ่มเครื่องปรับอากาศให้เพียงพอกับปริมาณผู้เข้าอบรมที่เพิ่มขึ้น เครื่องทำน้ำเย็นและโทรทัศน์สี เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานและความเหมาะสมของสถานที่ทดสอบ ซึ่งเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของการทดสอบความรู้ความสามารถในการขับขี่รถของผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถ ให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัยเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานของกรมการขนส่งทางบกทั้งด้านการออกใบอนุญาตขับรถ อันจะนำไปสู่การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน

๓. ผลผลิต กิจกรรม/แผนการดำเนินงาน และแผนการใช้จ่ายเงิน และตัวชี้วัดพร้อมวิธีการประเมินผล

ผลผลิตโครงการและตัวชี้วัด		แนวทาง/แผนการดำเนินงาน/กิจกรรม/ขั้นตอน และวิธีการดำเนินงาน		ช่วงเวลา ดำเนินงาน	จำนวนเงินที่ใช้ ดำเนินงาน (บาท)
รายละเอียด	น้ำหนัก (%)	รายละเอียด	น้ำหนัก (%)		
ผลผลิตที่ ๑ เพิ่มประสิทธิภาพการอบรมในการขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถ โดยการปรับปรุงห้องอบรม ห้องพักคอย	๑๐๐	๑. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและลงนามสัญญาจ้าง	๑๐	เดือนที่ ๑	๙๘,๐๐๐.-
		๒. ผู้รับจ้างดำเนินงานตามสัญญา	๘๐	เดือนที่ ๒	
		๓. ตรวจสอบงาน และเบิกจ่ายให้แก่ผู้รับจ้าง /สรุปผลการดำเนินการโครงการ	๑๐	เดือนที่ ๓	
		รวม	๑๐๐	๓ เดือน	
ตัวชี้วัดผลผลิต		วิธีการประเมินผล		แหล่งตรวจสอบ/อ้างอิง	
ด้านปริมาณ : ห้องอบรม สามารถใช้งานได้ตามมาตรฐานที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด จำนวน ๒ ห้อง ด้านคุณภาพ : เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพและมาตรฐานในการขับขี่ที่ปลอดภัยสำหรับผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถ		๑. ประเมินผลจากแบบทดสอบความพึงพอใจด้านการใช้บริการขอใบอนุญาตขับรถ ๒. สรุปรายงานผลการดำเนินโครงการฯ		๑. แบบประเมินความพึงพอใจด้านการใช้บริการ ๒. รายงานผลการดำเนินการหรือภาพถ่ายการดำเนินการ	
รวม	๑๐๐			๓ เดือน	๙๘,๐๐๐.-

๕. ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินโครงการ

กลุ่มเป้าหมาย	ประชาชนผู้เข้ารับบริการ		
สถานที่ดำเนินโครงการ	สำนักงานขนส่งจังหวัดขอนแก่น สาขาอำเภอน้ำพอง		
ระยะเวลาดำเนินโครงการ	๓ เดือน		
ผู้รับผิดชอบโครงการ	สำนักงานขนส่งจังหวัดขอนแก่น สาขาอำเภอเมือง		
การดำเนินโครงการ	<input type="checkbox"/> ดำเนินการเอง	<input checked="" type="checkbox"/> จ้างเหมา	<input type="checkbox"/> บูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่น

๖. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ :

- เพิ่มประสิทธิภาพและมาตรฐานในการทดสอบความรู้ความสามารถในการขับขี่ของผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถ โดยการปรับปรุงห้องอบรม และห้องพักคอย
- ทำให้ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถสามารถขับขี่รถด้วยความถูกต้องและปลอดภัยมากขึ้น
- ห้องอบรมมีมาตรฐานทำให้ผู้ขอรับใบอนุญาตมีคุณภาพในการขับขี่เพิ่มขึ้น

๗. ประมาณการรายจ่าย : (จำแนกตามผลผลิต)

รายจ่าย	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุรายละเอียดประกอบ	ราคากลาง/ระเบียบพัสดุ
ผลผลิต เพิ่มประสิทธิภาพการอบรมในการอบรมใบอนุญาตขับรถ โดยการปรับปรุงห้องอบรม และห้องพักคอย			
๑. เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ)	๖๔,๘๐๐.-บาท	*ขนาด ๒๔,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๒ เครื่อง เครื่องละ ๓๒,๔๐๐.- บาท	ราคามาตรฐาน ครุภัณฑ์ ๖.๖๒
๒. โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV	๑๘,๒๐๐.- บาท	*ขนาด ๕๕ นิ้ว ความละเอียดจอภาพ ๑๙๒๐*๑๐๘๐ พิกเซล จำนวน ๑ เครื่อง ๑ เครื่อง ๑๘,๒๐๐ บาท	ราคามาตรฐาน ครุภัณฑ์ ๖.๖๒
๓ เครื่องทำน้ำเย็น แบบต่อท่อ ขนาด ๒ ก๊อกล	๑๕,๐๐๐.- บาท	จำนวน ๑ เครื่อง ๑ เครื่อง ๑๕,๐๐๐.- บาท	ราคามาตรฐาน ครุภัณฑ์ ๖.๖๒
รวม	๙๘,๐๐๐.- บาท		
รวมจำนวนเงินที่ขอรับจัดสรร	๙๘,๐๐๐.- บาท		

หมายเหตุ ค่าใช้จ่ายตามรายการข้างต้น สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ

